
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งท่ี  9/๒๕๖3 
เรื่อง  รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการสร้างความร่วมมอืทางวิชาการ   

................……………………………..……….. 
 

                 ตามที ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน หุตานุวัตร ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ เพื่อเข้าประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ Risk Management and Governance in the Anthropocene : An International Workshop on Natural Hazards 
Triggered Technological Risk (NATECH) ณ Nanjing University) ประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 
มีนาคม พ.ศ.2562 จ านวนเงิน 44,600 บาท  

      ในการนี้เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอรายงานความ
คืบหน้าด้านความร่วมมือในประเด็นของการตีพิมพ์ร่วมและความร่วมมือระหว่างองค์กรโดยเฉพาะด้านการวิจัยดังนี้ 

      ในด้านของความร่วมมือด้านการตีพิมพ์ร่วมนั้นมีความคืบหน้า 2 กรณี คือ กรณีการหารือการตีพิมพ์ร่วมกับ Professor 
Ana Maria Cruz จาก Kyoto University โดยจากที่ท่านได้ให้ความสนใจในเบื้องต้น ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนกับ Prof. Cruz 
ถึงความคืบหน้าของการศึกษาและประเด็นส าคัญที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนาต้นฉบับ ซึ่งล่าสุดท่านได้ตอบตกลงยินดีที่จะเป็นผู้เขียน
ร่วม โดยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เขียนหลักและพัฒนาบทความตามแนวคิดส าคัญดังกล่าว กรณีต่อมาคือการหารือความเป็นไปได้ในการการ
ตีพิมพ์ร่วมกับ Professor Robert L. Goble จาก Clark University ซึง่ท่านได้ให้ความสนใจเช่นเดียวกัน ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการ
แลกเปลี่ยนวรรณกรรมด้าน Livelihood ซึ่ง Prof. Goble ได้ให้ความกรุณาในการเช่ือมโยงกับเพื่อนร่วมงานของท่านที่ท างาน
เกี่ยวข้องกับแนวคิดดังกล่าวและได้แนะน าวรรณกรรมส าคัญของกลุ่มแนวคิดนี้แก่ข้าพเจ้าอันน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดของบทความที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

      นอกจากน้ันความร่วมมือในด้านการตีพิมพ์แล้ว การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรโดยเฉพาะด้านการวิจัยกับ Stockholm Environment Institute (SEI) ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าว ข้าพเจ้าและ SEI ได้มีความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันเพิ่มอีก 2 โครงการวิจัย โครงการหนึ่งเป็นความร่วมมือ
กับ SEI York ประเทศอังกฤษ และอีกโครงการหนึ่งเป็นความร่วมมือกับ SEI Asia ซึ่งมีส านักงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า
การร่วมมือผ่านโครงการวิจัยที่เป็นรูปประธรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อตัวของความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างค่อยเป็น
ค่อยไปที่จะชว่ยสร้างน้ าหนักและวางรากฐานที่แข็งแรงของความร่วมมือในระยะยาวและเป็นทางการมากขึ้นในอันดับต่อไป ซึ่งในขณะ
ด าเนินการโครงการวิจัยดังกล่าวและจากค าแนะน าของ Dr. Guoyi Han จาก SEI ประเทศสวีเดน (ที่ข้าพเจ้าได้หารือในเบื้องต้น
ระหว่างการประชุมเ ชิงปฏิบัติการดังกล่าว)  ข้าพเจ้าได้ท าการหารือกับบุคคลากรของ  SEI เพิ่ม เติม  เ ช่น Mr. Michael 
Boyland และ Dr. Albert Salamanca จาก SEI Asia ถึงความสนใจและความเป็นไปได้ของการสร้างความร่วมมือที่เป็นทางการใน
ระดับองค์กรมากข้ึน  ซึ่งท้ังสองได้ให้ความสนใจ และก่อนเกิดเหตุการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด- 19 Mr. Boyland ได้มีการเชิญชวน
ให้ข้าพเจ้าไปร่วมหารือในรายละเอียดที่ส านักงานของ SEI  แต่ได้ชะลอไปช่ัวคราวจากเหตุการณ์โรคระบาด เมื่อสถานการณ์เข้าสู่
สภาวะปรกติมากขึ้น ข้าพเจ้าคาดว่าการจะสามารถด าเนินการหารือในรายละเอียดได้ต่อไป 
 

 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

       
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที ่9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถริายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดฝี่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  9/๒๕๖3 
เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหาร 

 

................……………………………..……….. 
 

    ตามที่สถาบันจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี (KMITL GO BEYOND THE LIMIT) เพื่อระดมทุนสร้างโรงพยาบาล 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
     ในการนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายสถาบัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอความร่วมมือ
ภาควิชา จัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อช่วยระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  9/๒๕๖3 
เรื่อง  การก าหนดระยะเวลารายงานการประชุมของอนุกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

................…………………………..……….. 
 

ตามค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ 057/2561 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่
ประสานนโยบายขับเคลื่อนกลยุทธ์ เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานด้านบริหารระหว่างภาควิชาและคณะ 

ในการนี้เพื่อค าสั่งดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้บริหารคณะ น ารายงานการ
ประชุมของอนุกรรมการของแต่ละฝ่าย เสนอที่ประชุมคณะกรรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ  2 เดือนครั้ง 
 

 
มติที่ประชุม   ให้ยกเลิกค าสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง  
                  ที่ 057/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ  
                  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ และให้จัดท าค าสั่งขึน้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของ 
                  ผู้บริหารปัจจบุัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คร้ังที่  9/๒๕๖3 

เรื่อง  ก าหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ beyond 2030  
           และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

                         ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
................…………………………..……….. 

ประธานขอแจ้งก าหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ beyond 2030  
และก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการ ประจ าเดือนตลุาคม พ.ศ.2563 ณ Amari Pattaya  
จังหวัดชลบุรี 

1. วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ประชมุสัมมนาเชงิปฏบิัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ beyond 2030  
เวลา 09.00 – 22.00 น. 

2. วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชมุคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คร้ังที่ 10/2563 เวลา 09.00 13.00 น. 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



 
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คร้ังที่  9/๒๕๖3 

เรื่อง การทบทวนศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOKmitl)   

................……………………………..……….. 
 

 ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOKmitl)  เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นต้นแบบการปฏิรูปการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านต่างๆของสังคม และประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของต้นแบบบูรณาการเทคโนโลยี งานวิชาการ งานปฏิบัติ งานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ โดยศูนย์ดังกล่าวบริหารโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล 
คณบดีในสมัยนั้น จนครบวาระเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2560 หลังจากครบวาระ ก็ไม่มีการบริหารศูนย์ดังกล่าวแต่อย่างใด 
และไม่มีผลงานภายใต้ศูนย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ครั้งที่ 8/๒๕๖3 วันพุธที่ 19  
สิงหาคม  ๒๕๖3 ได้มอบหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผนสอบถาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล 
ทบทวนศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOKmitl) นั้น  
 หัวหน้าภาควิชาได้สอบสอบถามแล้ว ได้รับแจ้งว่า เมื่อสถาบันจัดตั้งสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงภูมิพล (KBISE)  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOKmitl) จะไปรวมอยู่กับสถาบันดังกล่าว 
 

 
 
มติที่ประชุม    เห็นชอบให้รวมศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (ITOKmitl)  เมื่อสถาบันจัดตั้งสถาบัน 
                   เศรษฐกิจพอเพียงภูมิพล (KBISE)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
                   
 
 

       
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  9/๒๕๖3 
เรื่อง  ขอเสนอโครงการหลักสูตรใหม ่โครงการหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และ 

                 ภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ   
 

................……………………………..……….. 
 

       ด้วยภาควิชาศิลปกรรม มีความประสงค์จัดท าหลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และรองรับนโยบายและทิศทางของสถาบัน จึงขอเสนอโครงการหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 

    ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา  
             (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
    ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Creative Arts and Curatorial Studies   
      (International Program) 
หลักการและเหตผุล  

    ภายใต้กลไกของโลกาภิวัฒน์ที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดสามทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดเชิงบูรณาการใน
การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนในสาขาศิลปะร่วมสมัยและภัณฑารักษ์วิทยาก าลังเป็นค าถามและค่านิยมร่วมสมัยในการ
ท าให้ศิลปะร่วมสมัยบรรลุ ผลในการสื่อสารกับสังคมและสาธารณชนในวงกว้างด้วยกระบวนการสร้างบทสนทนา ผ่านความรู้
ทางด้านภัณฑารักษ์วิทยาภายใต้ บริบทของสังคมโลกที่ศิลปะไม่ใช่เร่ืองเลื่อนลอยที่จับต้องไม่ได้ ในขณะเดียวกันศิลปะร่วมสมัย
เองพูดถึงการอ้างอิง การมีเหตุและผล การมีเนื้อหาที่ซับซ้อน รวมถึงการน าเอาแนวคิดเชิงสังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือจิต
วิเคราะห์เข้ามาร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทาง ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยจึงไม่ใช่ กระบวนทัศน์ในลักษณะศาสตร์เชิงเดี่ยว 
อย่างที่ศิลปะเคยด ารงอยู่ในยุคต้นสมัยใหม่    

จากเงื่อนไขและเหตุผลในความเป็นสหวิทยาการของศิลปะร่วมสมัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า สัมพันธบท
ระหว่างศิลปะกับวิทยาศาสตร์ในวันนี้จึงไม่ได้แยกจากกันอย่างที่เคยเป็นหรือที่เคยเข้าใจ  ในยุคก่อนหน้านี้ในทางตรงกันข้าม
ภายใต้ บริบทสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ไม่ได้แยกออกจากกันหากยังด าเนินไปร่วมกัน ใน
หลาย ล าดับชั้นผ่านกระบวนการ ต่างๆ อย่างน้อยที่สุด 3 ขั้นตอน ได้แก่ การท้าทาย การทดลอง และการสร้างสรรค์ เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือนักวิทยาศาสตร์ ที่สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพต่างมีจุดเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการท้าทายขนบ หรือ 
งานวิจัยแบบขนบเดิม ในขณะเดียวกัน หากวิเคราะห์ศิลปินที่ประสบความส าเร็จในอาชีพจะพบว่า มีกระบวนการทดลองใน
การสร้างงานศิลปะของเขาอย่างต่อเนื่อง ในขณะ ที่การทดลองก็เป็นส่วนส าคัญที่สุดในการท าให้เกิดผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่
ได้รับการยอมรับ ซึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในการผลิตผลงานได้นั้น ทั้งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มีปัจจัยร่วมกัน 
และปัจจัยร่วมกันประการส าคัญที่สุดคือ “ความสามารถ ในการสร้างสรรค์” (creativity) ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษานี้ น ามาสู่การบูรณาการ องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยและภัณฑารักษ์ศึกษา ภายใต้
ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบโจทย์ของศิลปะร่วมสมัย และการจัดการศิลปะอย่างเป็นระบบอย่างที่มีระบบ
การศึกษารองรับอย่างเป็นรูปธรรม โดยดึงเอาแกนกลางที่ส าคัญของศิลปะมา กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การพัฒนา
หลักสูตรนี้ ยังด าเนินไปบนพื้นฐานความแข็งแกร่งที่เป็นทุนเดิมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่
ประสบความส าเร็จ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นฐานการผลิตทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ใน
ขณะเดียวกันก็มีความเป็นเลิศในการสร้างบุคลากรทางศิลปะร่วมสมัยสู่สังคมและระดับนานาชาติ ดังที่ ปรากฏได้จากรางวัล
และผลงานที่ได้รับอย่าง ต่อเนื่องผ่านเวทีศิลปกรรมทั้งในรับประเทศและนานาชาติในระยะสองทศวรรษที่ผ่านมา   
   กล่าวโดยสรุป คือ การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเปน็เลิศของหลักสูตรนานาชาติศิลปะสรา้งสรรค์และ
ภัณฑารักษ์ศึกษานี้ ด าเนนิไปสอดรับกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ
กิจกรรมทางศิลปะตา่งๆ อาทิ เทศกาลศิลปะ ทุกสองปี หรือสามปี (Binnial / Trinnial) งานแฟร์ เทศกาลดนตรี และ 
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการขยายตวัในภาคเศรษฐกิจ อันส่งผลให้เกิดอาชีพการงานที่ขยายตัวออกไป
ครอบคลุมทั้งในส่วนสร้างสรรค์และในส่วนคน กลางทีท่ าหนา้ทีส่ื่อสารให้ศิลปะสรา้งสรรค์สู่สาธารณชน อาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น 



อาทิ นักอออกแบบกิจกรรม ภัณฑารักษ์ ผู้จัดการศิลปิน นักบริหารงานศิลปะและวัฒนธรรม คนดูแลคลังสะสมต่างๆ เหล่านี้
เป็นต้น นอกเหนือจากอาชีพเดิมที่มีอยู่อย่าง อีเว้นท์ ออร์กาไนเซอร์ แกลเลอริสต์ อาร์ตดีลเลอร์ ฯลฯ หลักสูตรฯ จึงถูก
ออกแบบมาเพื่อตอบรับโจทย์ของการขยายตัวของอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การด าเนินงานของหลักสูตรนานาชาติศิลปะสร้างสรรค์และภณัฑารักษ์ศึกษาได้ด าเนนิภายใตพ้ันธกิจของ
สถาบนัฯ ในการก้าว ไปสู่มหาวทิยาลัยแบบสหวิทยาการระดบันานาชาติ เพื่อรองรับการพัฒนาและการบริการสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและในระดบัสากล ซึ่งการเกิดข้ึนของหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษศ์ึกษานี้ด าเนินไปเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคธุรกิจ และ ภาคบริการ ทั้งในส่วนของการขยายตัวของบุคลการภาครัฐและเอกชนภายใต้กรอบคิดของ “การ
คิดอย่างสร้างสรรค์” (creative thinking) โดยมุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดภายในประเทศรวมถึงตลาดโลกรวมทั้งการ
น าเององค์ความรู้ที่ไดไ้ปต่อยอด เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาศิลปะสร้างสรรค์และ ภัณฑารักษ์ศึกษา 
                  (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยให้ค านึงถึงคุณสมบัตขิองผู้รับผิดชอบหลักสตูร ที่ต้องตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

       
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 

 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คร้ังที่  9/๒๕๖3 
เรื่อง  ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

                     สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ 
  

................……………………………..……….. 
 

 ด้วย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ ภาควิชา -
สถาปัตยกรรมและการวางแผน มีความประสงค์ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสทิธิ์   ด่านกิตติกุล  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันพันธุ์  ครุฑะเสน ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลมาศ   วรรณคนาพล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชยั   เกษมศานติ ์ กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา   ชวาลกลุ  กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณินทร์   รักวงศ์วาน  กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวภัททิรา    บุญญานนท ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
                  สาขาวชิาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ โดยให้เพิ่มต าแหน่งประธานกรรมการ 

       
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 

เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 
 



มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ครั้งที่ ๙/๒๕๖3 
เรื่อง  แนวทางการออกมาตรการการใช้อาคารสถานที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลัง คลายล็อคดาวน์ 

 

.................……………………………..……….. 
 

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดประชุม Workshop ร่วมระดมสมอง หาแนวทาง การใช้อาคารสถานที่ 
หลังคลายล็อคดาวน์  100% ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รปภ.และแม่บ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน ให้ได้แนวทางการใช้อาคาร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 โดยสรุปผู้เข้าประชุมและแนวทวงได้ดังนี้ 
 

  สรุปผู้เข้าร่วมประชุม 
ประเภทผู้เข้าร่วม จ านวน : คน 

ผู้บริหาร 16 คน 
ประธานหลักสูตร 6 คน 
อาจารย์ 8 คน 
เจ้าหน้าที่ 12 คน 
ศิษย์เก่า 3 คน 
นักศึกษา 109 คน 
รปภ./แม่บ้าน 22 คน 

รวม 176 คน 
 

  แนวทางการใช้อาคารสถานที่ 
1. ให้ใช้อาคารและพื้นที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้นอาคารเรียนรวมและ

อาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการให้ใช้ได้ถึงเวลา 18.00 น. 
2. ถ้าภาควิชา/นักศึกษา ต้องการใช้อาคารสถานที่นอกเหนือจากเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ภาควิชาหารือกับ

นักศึกษา พร้อมเสนอแนวทางและมาตรการขอใช้อาคาร น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
วิชาการต่อไป 
 

  ในการนี้ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน ได้ประชุมหารือคณะกรรมการภาควิชา ร่วมกับตัวแทน
นักศึกษาแต่ละชั้นปี เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยน าเสนอแนวทางและมาตรการการขอใช้อาคารในการปฏิบัติการนอกเวลา
ท าการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ แนวทางการใช้อาคารสถานที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1. ให้ใช้อาคารและพื้นที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้นอาคารเรียนรวม

และอาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการให้ใช้ได้ถึงเวลา 18.00 น. 
2. หากภาควิชา/หลักสูตร/นักศึกษา ต้องการใช้อาคารสถานที่นอกเหนือจากเวลาดังกล่าว ให้ภาควิชา

ท าเรื่องขออนุมัติตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนดเสนอถึงคณบดี โดยให้มีอาจารย์ของภาควิชาเป็น
ผู้รับผิดชอบ รวมถึงให้ภาควิชารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางและมาตรการ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา) 

รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ 
เลขานุการคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ 


